



ที่ ปช ๗๓๔๐๑/ว๐๗๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช  
เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๕ ต.ไชยราช  
อ.บางสะพานน้อย ปช ๗๗๑๗๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้ประกอบพาณิชย์กิจทุกท่าน

ด้วยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้บัญญัติหน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจจะต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่เริ่มประกอบพาณิชย์กิจ (ม.๑๑)

ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ การเลิกประกอบพาณิชย์กิจให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานพาณิชย์ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือเลิก (ม.๑๓) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และกรณีความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐ บาท จนกว่าจะมาจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จสิ้น (ม.๑๔) กรณีจึงดเปลี่ยนแปลงรายการหรือเลิกประกอบพาณิชย์กิจขอให้นำใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๒. กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สูญหาย (ม.๑๔ ว.๒) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และกรณีผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐ บาท จนกว่าจะดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น (ม.๒๐)

๓. ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย (ม.๑๔ ว.๓) ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และกรณีผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐ บาท จนกว่าจะดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น (ม.๒๐)

๔. เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขา โดยเปิดเผย ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรภาษาไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีเป็นสำนักงานสาขาต้องมีคำว่า “สาขา” ด้วยทุกแห่ง (ม.๑๕) ทั้งนี้ ต้องมีหน้าร้าน และมีการวางจำหน่ายสินค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพาณิชย์ หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และกรณีผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐ บาท จนกว่าจะดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น (ม.๒๐)

๕. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ (ม.๑๗) ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (ม.๑๙)

/๖. ผู้ประกอบ...

๖.ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจประสงค์จะตรวจดูการจดทะเบียนพาณิชย์ (เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ ๒๐ บาท) หรือขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนา และรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์มีสิทธิ (เสียค่าธรรมเนียมชุดละ ๓๐ บาท) (ม.๑๘)

๗.การขายหรือให้เช่าสินค้าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนพาณิชย์กิจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปลัด อบต.งานทะเบียนพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ ๔๖๑๙ ต่อ ๑๕ ในวัน และเวลาราชการ หรือเข้าไปดูรายละเอียดและเอกสารที่เว็บไซต์ [www.chairach.go.th](http://www.chairach.go.th) หัวข้อ “คู่มือประชาชน” “สำนักงานปลัด”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ด ทท

(นายประทีป ทั้งศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

สำนักงานปลัด อบต./งานการเจ้าหน้าที่  
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๙-๔๖๑๙ ต่อ ๑๕  
<http://www.chairach.go.th>

**“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**